



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ ASTVผู้จัดการ ออนไลน์</p>	<p>โรคแอนแทรกซ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยกรณีมีชาวพบผู้ป่วยสงสัยโรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) 3 ราย ในพื้นที่ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และส่งเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคร่วมกับสสจ. ตาก พบว่าชาวบ้านนำแพะมาจากประเทศเพื่อนบ้าน และชำแหละแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านปรุงอาหาร จากนั้นเริ่มมีตุ่มเนื้อสีแดงบริเวณผิวหนัง จึงเข้ารับการรักษาที่รพ. แพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นสงสัยโรคแอนแทรกซ์ ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นได้ในสัตว์กินหญ้าแทบทุกชนิด ทั้งสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง เช่น โค แพะ หรือแกะ โดยสัตว์ติดจากการเล็มหญ้าที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส แอนทราซิส (Bacillus anthracis) เข้าไป ทำให้สัตว์ป่วยและตายอย่างรวดเร็ว สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนจากการสัมผัสทางผิวหนังที่มีบาดแผล ติดจากการหายใจ หรือผ่านการกินเนื้อสัตว์ปนเปื้อนเชื้อ ในประเทศไทยพบการติดทางผิวหนังโดยการสัมผัสสัตว์ป่วยและผลิตภัณฑ์สัตว์ และติดจากการกินเนื้อสัตว์ที่ป่วยแล้วไม่ได้ปรุงให้สุกด้วยความร้อนทั่วถึง</p> <p>ด้าน น.สพ.ธีรศักดิ์ ชักนำ สำนักโรคระบาดวิทยา กล่าวว่า จากการสอบสวนโรค มีผู้ป่วย 2 ราย ที่มีแผลเป็นตุ่มนูนแดงข้างในเป็นสีดำ จับแล้วไม่เจ็บ เข้าได้กับอาการของโรคแอนแทรกซ์ และโรคสครับไทฟัส ได้ให้ผู้ป่วยอยู่ในห้องแยกโรค และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จากการสอบสวนโรคพบว่า รายแรกนำแพะจากประเทศพม่าเข้ามาชำแหละและส่งเนื้อแพะกลับประเทศ จากนั้นจึงเกิดบาดแผลดังกล่าว รักษาที่คลินิกแห่งหนึ่งไม่หาย จึงไปรักษาที่รพ.แม่สอด เมื่อวันที่ 21 พ.ย. แพทย์สงสัยติดเชื้อแอนแทรกซ์ จึงส่งตัวเข้าห้องแยกโรค และร่วมกับสสอ.ลงไปค้นหากลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ พบผู้ป่วยรายที่ 2 มีอาการคล้ายกัน มีประวัติชำแหละแพะที่เอามาจากพม่า 6 ตัว และแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ด้วย ดังนั้นจึงต้องเฝ้าระวังทั้งตำบล ขณะนี้มีผู้เสี่ยง 25 คน จะพ้นระยะเฝ้าระวังในวันที่ 5 ธ.ค.นี้</p>
<p>สำนักข่าวไทย ช่อง 7 TNN 24 ผู้จัดการ ออนไลน์ สปริงนิวส์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. เตือนประชาชนอย่ารับประทานเนื้อสัตว์ที่ป่วยหรือไม่ทราบสาเหตุการตายเพราะเสี่ยงติดเชื้อโรค หลังพบผู้ป่วยที่รพ.แม่สอด จ.ตาก รับประทานเนื้อแพะที่ตายแล้วจากประเทศเพื่อนบ้าน และทีมแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นอาจป่วยเป็นโรคแอนแทรกซ์ ซึ่งไทยไม่พบมานานกว่า 10 ปี แนะนำอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง 3 คนมีอาการดีขึ้น สถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วง</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบหาเชื้อของผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อแอนแทรกซ์ 2 ราย พบว่า 1 รายไม่มีเชื้อแอนแทรกซ์ แต่จะต้องตรวจสอบซ้ำในเชิงลึกอีกครั้ง ส่วนอีกรายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ คาดว่าจะทราบในวันที่ 28 พ.ย.</p>
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว ปศุสัตว์อำเภอแม่สอดได้สั่งให้ชะลอการนำเข้าแพะจากประเทศเมียนมา ตามแนวชายแดน เพื่อความไม่ประมาท และขอให้รอผลจากการตรวจหาเชื้อโรคแอนแทรกซ์ ส่วนผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อแอนแทรกซ์ ยังคงรักษาตัวที่ รพ.แม่สอด ขณะที่ชาวบ้านแม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า ไม่มีใครต้องการบริโภคเนื้อแพะอีกหลังพบผู้ป่วยจากการบริโภคเนื้อแพะเข้าไป</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด คมชัดลึก</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว "ตูน" วิ่งวิ่งได้ระยะทางรวมกว่า 1,000 กม.แล้ว ส่วนยอดเงินกว่า 343 ล้านบาท โดยที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตูนและคณะได้เข้าสักการะศาลหลักเมือง จากนั้นได้ขึ้นเวทีแสดงดนตรี พร้อมขอบคุณชาวประจวบคีรีขันธ์ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการ และย้ำว่า ไม่อยากให้ทุกคนลืมเหตุผลของการออกมารวมตัวในวันนี้ ตูนวิ่งเพื่อช่วย 11 รพ.แค่ 55 วัน แต่หมอและพยาบาลทุกคนวิ่งมาก่อน ขอให้ทุกคนส่งแรงใจช่วยหมอและพยาบาลทั่วประเทศเพราะคนเหล่านี้ต้องวิ่งต่อไปทั้งชีวิตเพื่อรักษาประชาชน ดังนั้นขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นการกับรพ.ในอนาคต</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน</p>	<p>การอวยพรปีใหม่ สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า วันที่ 23 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้ลงนามในประกาศกระทรวง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>สาธารณสุข เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2561 โดยสาระสำคัญระบุว่า ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ข้าราชการชั้นผู้น้อยนิยมมอบหรือเรียไรเพื่อจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง และเปิดช่องให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งนี้มติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2540 ให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อสร้างค่านิยมการประหยัด และทัศนคติที่ถูกต้อง สธ.จึงส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวง ต้องเป็นแบบอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดับในสังกัดใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญ</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน สวท. สำนักข่าวไทย เดลินิวส์ คอลัมน์ อย่างนี้ต้อง Share</p> <p>มติชน คอลัมน์: อย่างนี้ ต้อง Share</p>	<p>วันสถาปนา - ต้นไม้ประจำ สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วย รมต.ประจำ สธ. รับมอบหมายจาก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับ พร้อมปลูกสมุนไพรมะเขือต้น ได้แก่ ประดู่แดง ป๊อบ และการบูร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และก้าวเข้าสู่ 100 ปีการสาธารณสุขไทย โดยมี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สธ. ผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่าง ๆ ร่วมในพิธี</p> <p>ทั้งนี้ ในโอกาสก้าวเข้าสู่ 100 ปี การสาธารณสุขไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานต้นการบูรให้เป็นไม้ประจำกระทรวงฯ เป็นต้นไม้ที่มีสรรพคุณทางยา อาทิ เนื้อไม้มีน้ำมัน ได้สารการบูรเป็นยาบำรุงหัวใจ ยาระงับประสาท แก้โรคตา แก้เลือดลม แก้ปวดฟัน แก้ไอ แก้ปวดท้อง เกล็ดของการบูรใช้ทาแก้โรคผิวหนังและผดผื่นคัน</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวเชิญชวนให้ปลูกต้นการบูร เพราะนอกจากจะเป็นต้นไม้ที่มีสรรพคุณทางยาสูง ยังเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย ซึ่งในปีที่ก้าวเข้าสู่ 100 ปี สาธารณสุขไทยพอดี</p> <p>ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่สธ.มีต้นไม้ประจำกระทรวง และเป็นต้นไม้ที่มีสรรพคุณทางยา ทั้งนี้ สารการบูรเป็นส่วนประกอบอยู่ในยาหลายตำรับ ดังนั้น ตั้งเป้าว่าปีที่ 99 ไปจนถึงปีที่ 100 สธ.จะปลูกต้นการบูรให้ได้ 1 ล้านต้นทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งวัตถุดิบด้วย</p> <p>-กล่าวว่า หลายคนสงสัยว่าทำไม นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ต้องเชิญชวนให้คนปลูกต้นการบูร สาเหตุเพราะนอกจากการบูรจะเป็นต้นไม้ที่มีสรรพคุณทางยาสูง ช่วยในเรื่องระงับประสาท บำรุงหัวใจ ช่วยขับเลือดลมให้หมุนเวียนดีแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานต้นการบูรให้เป็นไม้ประจำกระทรวงด้วย ซึ่งในปีที่ก้าวเข้าสู่ 100 ปี สาธารณสุขไทยพอดี</p>
<p>ช่อง 7</p>	<p>เตือนกรณีสะกิดเส้นรักษาตา</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีเพจเฟซบุ๊กชื่อ "พัฒนาสายตา" เผยแพร่การใช้เข็มและมิดโคนสะกิดหรือเขี่ยเส้นที่หัวไหล่เพื่อรักษาโรคตา ทั้งสายตาสั้น สายตาวาว ต้อหิน วันในตาเสื่อม และโรคตาอื่น ๆ รวมถึงสายตาผิดปกติในเด็กให้หายได้ โดยอ้างว่าเป็นศาสตร์จีนที่เรียนมาจากผู้เป็นพ่อ และได้ทำการรักษาผู้ป่วยหายมาแล้วหลายรายนั้น กรม สบส. กำลังเร่งตรวจสอบ เบื้องต้นเข้าใจว่าจะเป็นหมอเถื่อนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ เพราะผู้ที่จบศาสตร์แพทย์แผนจีนมีเพียง 1,000 กว่าคน นอกจากนี้ การรักษาทางศาสตร์แพทย์จีน จะรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการฝังเข็ม นวด หรือการจ่ายยาสมุนไพรเท่านั้น ไม่มีการใช้เข็ม หรือมิดโคนสะกิดร่างกายอย่างแน่นอน</p> <p>ด้าน นางเสาวณีย์ กุลสมบุรณ์ ผอ.กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ ยืนยันว่า ศาสตร์แพทย์แผนจีนไม่มีการใช้เข็มและมิดโคนสะกิดตามร่างกาย จึงขอเตือนผู้ที่ไปใช้บริการให้ระมัดระวังจะติดเชื้อบาดทะยัก</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัด สธ. และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จ.สงขลา และการดำเนินงานรพ.ประชารัฐ ณ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ.อนาถวิ ตรวจเยี่ยมด้านการจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและตำบล ณ อบต.ทับช้าง การดำเนินงานคัดกรองสุขภาพ การควบคุมโรค และการควบคุมกำกับการณ์หรือส่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร ณ ด้านศุลกากรบ้านประกอบ โดยมีกรมฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ณ ด้าน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>พรมแดนสะเดา กรณีโรคติดต่อไวรัสไข้หวัดนกหวางชายแดนไทย-มาเลเซีย ในปี 2559</p> <p>ดัลลัม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคดัลลัมเกิดจากการสัมผัสของเยื่อตาขาว ลักษณะเป็นก้อนเนื้อขนาดเล็ก นูน สีขาวหรือเหลืองบริเวณเยื่อตาขาว มักพบที่หัวตามากกว่าหางตา ผู้ที่เริ่มเป็นช่วงแรกมักไม่แสดงอาการ แต่จะเคืองตา แสบตา น้ำตาไหลหรือตาแดง และมีอาการมากขึ้นขณะอยู่กลางแจ้ง โคนแดด ลม หรือดัลลัมขนาดใหญ่ขึ้น หรืออักเสบ สาเหตุเกิดจากรังสี UV ประกอบกับสัมผัสกับลม ฝุ่น ควัน ความร้อน ถือเป็นโรคไม่อันตรายร้ายแรง หากไม่มีอาการหรือไม่อักเสบ ไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยยา การป้องกันทำได้โดยหลีกเลี่ยงแสงแดด ลม ฝุ่น ควัน ควรใส่แว่นกันแดดเป็นประจำ หากกระคายเคืองตา น้ำตาไหล ตาแดงอักเสบ ควรพบจักษุแพทย์ ไม่ซื้อยาหยอดตาเอง และควรตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตา เช่น ผลไม้ มะละกอ ผักใบเขียว แครอท ปลาแซลมอน ปลาทูน่า และผักสายตาทู 1 ชั่วโมง เมื่อใช้สายตามากๆ</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>การแพทย์ทางไกล</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า นโยบายสำคัญของกรมสุขภาพจิต ในปีงบประมาณ 2561 จะมุ่งเน้นขยายบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเข้าถึงการรักษาเฉพาะทางอย่างมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น สำหรับพื้นที่ทุรกันดาร เช่น กลุ่มชาวไทยพื้นที่สูงในภาคเหนือ ซึ่งจากสถิติของรพ.สวนปรุงในปีที่พบผู้ป่วยสูงถึงร้อยละ 60 จะเริ่มดำเนินการที่รพ.สวนปรุงเป็นแห่งแรก โดยเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างรพ.สต.กับรพ.สวนปรุง ให้ผู้ป่วยได้พบและพูดคุยกับจิตแพทย์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องเดินทางเข้าเมือง คาดจะเริ่มบริการได้ในเดือน ม.ค. 2561</p>
สยามรัฐ	<p>ที่กรองอากาศพกพา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุโรช ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ที่กรองอากาศติดจุกแบบพกพา NIOSK ที่มีการจำหน่ายผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ เพื่อความปลอดภัยควรอ่านฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ให้เข้าใจก่อนใช้งาน เลือกขนาดของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับจุก ควรใช้ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์หากมีความผิดปกติของผนังกันจุก มีแผล แผลไหม้ การระคายเคืองรอบๆ จุก หรือมีอาการหวัด ควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ หากได้รับอันตรายจากการใช้หรือมีข้อสงสัยเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้องเรียนได้ที่ สายด่วน ออย. 1556</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>แนะนำนาประคบสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวนทีธิดา ทาบลิ๊ด แพทย์แผนไทย สสจ.สกลนคร กล่าวว่า ถูเกี่ยวข้องกับมักพบชาวนามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แนะนำให้ประคบสมุนไพร โดยหันหัวไหล ผสมกับใบมะขาม ผิวมะกรูด มีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบ แก้ปวดบวม เส้นตึง เคล็ดขัดยอก นำมาทำเป็นลูกประคบ อังไอน้ำร้อนประคบร้อนตามจุดที่ปวดเมื่อยช่วยบรรเทาอาการ หลังประคบสมุนไพรไม่ควรอาบน้ำทันที เพราะจะไปชะล้างตัวยาออกจากผิวหนังและร่างกายยังปรับตัวไม่ทัน ห้ามประคบสมุนไพรในกรณีที่มีการอักเสบ ปวด บวม แดง ร้อน ในช่วง 24 ชั่วโมงแรก เพราะจะทำให้บวมมากขึ้น และเลือดออกมากขึ้นได้ ประชาชนสามารถขอรับคำแนะนำเรื่องลูกประคบสมุนไพรได้ที่รพ.สต.ทุกแห่ง หากปวดเมื่อยจนมีอาการเคลื่อนไหวลำบาก มีไข้ เบื่ออาหาร มีข้อยึดติด น้ำหนักตัวลดลง อาการมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>จนท.สธ.เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นายภานุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/สมาชิกสภ. เป็นผู้แทน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วางพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัว นางวนิดา ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำศูนย์ไต่เตียม รพศ.ยะลา ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิง เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2560 บริเวณถนนทางลัดบ้านเงาะกาโป-เขื่อนบางลาง หมู่ที่ 8 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา</p> <p>นางน้ำทิพย์ จันทร์สกุล ผอ.สำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต.ได้มอบเงินช่วยเหลือ 500,000 บาทให้กับทายาท 4 คน คนละ 125,000 บาท ซึ่งศอ.บต.จะดูแลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และคอยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วย</p>
มติชน	<p>โรคหนองพยาธิ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผอ.สคร.12 จ.สงขลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกำจัดหนองพยาธินักเรียนโรงเรียนพระราชดำริฯ จ.นราธิวาส และกล่าวว่า โรคหนองพยาธิเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้รับความสำคัญ ทั้งที่เป็นภัยเงียบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>คุณภาพเด็กนักเรียนและเยาวชน อาการของโรคแสดงออกด้วยภาวะขาดสารอาหาร ลำไส้อุดตัน อูจาระร่วง เรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก โดยพบนักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ อ. เมืองนราธิวาส ป่วยเป็นโรคหนอนพยาธิร้อยละ 19.15 แยกเป็น พยาธิไส้เดือน ร้อยละ 12.94 พยาธิแส้ม้า ร้อยละ 9.69 พยาธิปากขอ ร้อยละ 0.17 และพยาธิเข็มหมุด ร้อยละ 0.11</p>
สยามรัฐ	<p>องค์กรโปร่งใส -เสนอภาพข่าว พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ปธ.กก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบรางวัลองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Awards ประจำปี 2560 แก่ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</p>
เดลินิวส์ ไทยโพสต์	<p>'บิงซู' แคลอรีสูง -เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า น้ำแข็งไสแบบเกาหลี หรือ "บิงซู" เป็นขนมหวานที่มีปริมาณแคลอรีสูงมากถึง 300-750 กิโลแคลอรี และการกินร่วมกันในถ้วยเดียวยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คอตีบ คางทูม โปลิโอ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี เอ ซาร์ส เป็นต้น นอกจากนี้ หากน้ำแข็งที่กินไม่ถูกสุขลักษณะ อาจทำให้มีเชื้ออีโคไลและเชื้อซาลโมเนลลา ที่เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วง ควรกินในปริมาณอย่างเพียงพอ เลือกที่อปปิ้งผลไม้เพื่อสุขภาพ และขอให้สังเกตว่าน้ำแข็งสะอาดหรือไม่ รวมถึงสุขลักษณะของพนักงานขายอาหาร</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch